

ที่ นม ๐๐๑๗.๕/ว ก.๕๕



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดีไทย นม ๓๐๐๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ให้จังหวัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ (ควรทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ) เพื่อทำการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยดำเนินงานตามรอบรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

โดยให้หน่วยงานคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ที่ได้รับงบประมาณสูงสุดที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในการดำเนินโครงการฯ และอธิบายเหตุการณความเสี่ยงการทุจริตก่อนที่จะดำเนินโครงการฯ ซึ่งจะต้องมีมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ ขอให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการฯ ตามรอบรายงานที่กำหนดให้จังหวัดทราบและจัดส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Hr.nakhonratchasima@gmail.com ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www2.nakhonratchasima.go.th หัวข้อ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินทร์ ทองสุข)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานจังหวัด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)

โทร ๐-๔๔๒๔-๓๐๘๐ มท.๓๖๔๓